

สศช. ร่วมประเมินผลการประชุมภาครัฐ-ภาคเอกชน ปี ๕๕-๕๖



นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุมร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ได้จัดทำ **“รายงานการติดตามและประเมินผลการประชุมร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ. ภูมิภาค)”** ขึ้น เพื่อรวบรวมผลการดำเนินการตามมติการประชุม กรอ. ภูมิภาค ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตาม

รายละเอียดของรายงานดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สศช. ที่ www.nesdb.go.th เมนู เรื่องน่าสนใจ

การจัดทำรายงานฉบับนี้ สศช. ได้รับความร่วมมือจากสถาบันภาคเอกชน ๕ สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ในการจัดเตรียมประเด็นข้อเสนอสำหรับการประชุม ตลอดจนร่วมพิจารณากลับกรอวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของแต่ละกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของการดำเนินการตามมติที่ประชุม ตลอดจนได้รับความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลต่างๆ จากเครือข่ายการทำงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

การประชุม กรอ. ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นเวทีให้ภาคเอกชนได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่ง สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะนำผลการประชุมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป ในโอกาสเดียวกันกับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ทุกครั้ง

จากการติดตามและประเมินผลการประชุมร่วมภาครัฐและภาคเอกชนฯ ดังกล่าว ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ มีการจัดประชุม รวมทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง เป็นการประชุม ในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๗ ครั้ง ณ จังหวัด เชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรี สุรินทร์ และสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ และในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ครั้ง ณ จังหวัดอุดรธานี ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี ตามลำดับ โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการพิจารณาประเด็นข้อเสนอของภาคเอกชนในเรื่อง (๑) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน (๒) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (๓) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (๔) การส่งเสริม



การท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ (๕) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (๖) เรื่องอื่นๆ ที่เป็นประเด็นระดับชาติ ซึ่งรวมได้ทั้งสิ้น ๒๑๖ ประเด็น

ผลจากการประเมิน พบว่า **ปัจจัยแห่งความสำเร็จเกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอของภาคเอกชน** คือ การจัดทำข้อเสนอของภาคเอกชนได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ เช่น ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศและทิศทางการพัฒนาจังหวัด ความเข้าช้ซ้อนกับงบประมาณจังหวัด (จังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท) หรือกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรให้ดำเนินการไปแล้ว เป็นต้น



นอกจากนี้ ในการพิจารณา กลั่นกรองข้อเสนอของจังหวัดต่างๆ ภายในกลุ่มพื้นที่จังหวัด จะมีผู้แทนของภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดที่เสนอเรื่องมาเข้าร่วมพิจารณาด้วย และจะมีผู้แทนภาคเอกชนจากส่วนกลาง เข้าร่วมให้คำชี้แนะในการจัดทำประเด็น

ข้อเสนอและกติกในการประชุมเตรียมการ กรอ. ภูมิภาค เพื่อให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และภาคเอกชนส่วนกลาง ๕ สถาบัน ดังกล่าวข้างต้น ได้จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม กรอ. ภูมิภาคขึ้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสถาบันเข้าร่วมการประชุมร่วมกับ สศช. เพื่อให้ข้อสังเกตต่อข้อเสนอของภาคเอกชนในบางประเด็นที่เห็นว่าสมควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

ทั้งนี้ **ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนำประเด็นข้อเสนอของภาคเอกชนไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ** ประกอบด้วย การจัดทำข้อเสนอของภาคเอกชนในบางประเด็นยังขาดความชัดเจน โดยเฉพาะข้อมูลรายละเอียดสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง เมื่อรับมติที่ประชุมไปแล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่บางประเด็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานว่าไม่คุ้มค่าในการลงทุน นอกจากนี้ ยังขาดหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่ชัดเจน จำเป็นต้องสร้างระบบของหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินการให้ชัดเจนกว่านี้ โดยในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมจำเป็นต้องสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีกระบวนการปรึกษาหารือในระดับพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับ **แนวทางการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในระยะต่อไปและการบริหารจัดการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒** มุ่งส่งเสริมภาคเอกชนให้จัดทำแผนธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในทุกกระดับ ส่งเสริมการสร้างควมรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และต้องปรับทัศนคติโดยเปลี่ยนบทบาทมาเป็น “ผู้นำ” ในการปรับโครงสร้างมากยิ่งขึ้น โดยต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพในการผลิต และร่วมมือกันเป็นเครือข่าย เพื่อเป็นพลังร่วมกับภาครัฐ โดยเฉพาะการสร้างควมเข้มแข็งขององค์กรภาคเอกชนในระดับภูมิภาค เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด เป็นต้น 🗨️